

Hợp long cầu vượt sông Trà Lý

Cầu vượt sông Trà Lý nằm trong dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình. Sau gần 10 tháng thi công, công trình đã cơ bản hoàn thành các hạng mục, chuẩn bị hợp long. Việc sớm hoàn thành xây dựng cầu vượt sông Trà Lý có ý nghĩa rất quan trọng trong việc đẩy nhanh tiến độ dự án tuyến đường bộ ven biển.



Công trình cầu vượt sông Trà Lý.

Tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình có chiều dài 34,42km, đi qua hai huyện Thái Thụy, Tiền Hải, khi hoàn thành sẽ tạo thuận lợi hơn trong việc kết nối giao thông Thái Bình với các địa phương lân cận, đáp ứng nhu cầu đi lại, giao lưu văn hóa, phát triển kinh tế, du lịch, bảo đảm an ninh, quốc phòng, phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của Khu kinh tế Thái Bình nói riêng, kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung. Tuyến đường được thiết kế theo quy mô đường cấp III đồng bằng. Trong đó, cầu vượt sông Trà Lý bắc qua sông Trà Lý nối hai xã Thái Đô (Thái Thụy) và Đông Trà (Tiền Hải) rộng 12m, dài 1.210m; phạm vi cầu chính gồm 5 nhịp có chiều dài 481m được thi công bằng phương pháp đúc hẫng cân bằng, nhịp chính có chiều dài 135m nhịp cầu đúc hẫng; phạm vi cầu dẫn mỗi bên gồm 9 nhịp dẫn dầm SuperT (mỗi nhịp 40m). Công trình khởi công tháng 4/2020, thời gian thi công 24 tháng theo Quyết định số 956/QĐ-UBND, ngày 10/4/2019 của UBND tỉnh. Quá trình thi công, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên đã gây ra những khó khăn, trở ngại không nhỏ. Tuy nhiên, được sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND hai huyện Thái Thụy, Tiền Hải cùng quyết tâm lớn của doanh nghiệp đầu tư dự án, các đơn vị tư vấn và nhà thầu thi công đã giúp đẩy nhanh tiến độ xây

dựng công trình. Nếu như trước đây, để xây dựng một cây cầu có quy mô lớn như cầu vượt sông Trà Lý, đơn vị thi công phải mất từ 2 - 3 năm mới hợp long thì tại công trình này, với nỗ lực của doanh nghiệp đầu tư dự án và nhà thầu thi công, thời gian hoàn thành xây dựng rút xuống còn chưa đầy 1 năm, vượt tiến độ 8 tháng. Anh Đinh Văn Quế, công nhân làm việc tại công trình cho biết: Anh em công nhân đều rất cố gắng, nhiều hôm làm cả ca đêm để kịp tiến độ. Nhất là sau khi trở lại làm việc từ ngày mừng 6 Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, mọi người đều làm việc rất hăng say để hoàn thiện các hạng mục còn lại, chuẩn bị cho lễ hợp long.

Theo ông Đặng Văn Quỳnh, chỉ huy công trình cầu vượt sông Trà Lý (Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và thương mại Phương Anh): Chỉ trong thời gian ngắn, doanh nghiệp đầu tư dự án đã huy động số lượng lớn máy móc, thiết bị, vật tư và nhân lực để triển khai các hạng mục thi công công trình cầu vượt sông Trà Lý cũng như các hạng mục khác nằm trong dự án. Cụ thể, đã chia thành 4 mũi thi công, mỗi mũi 100 công nhân, tổ chức thi công 3 ca/ngày. Chúng tôi đang khẩn trương hoàn thiện các công việc còn lại đồng thời chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết bảo đảm cho lễ hợp long diễn ra thành công.

Cùng với xây dựng cầu vượt sông Trà Lý, đến nay, các công trình trên tuyến đều được

các nhà thầu triển khai đồng bộ, trong đó tập trung vào các công trình quan trọng, có tính quyết định đến tiến độ thực hiện dự án như cầu vượt sông Hồng, cầu Diêm Điền, cầu Làn 1, cầu Làn 2 và đoạn đường bên phía huyện Thái Thụy. Việc cầu vượt sông Trà Lý sớm được hợp long đánh dấu mốc quan trọng trong tiến độ dự án tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình, đồng thời có ý nghĩa rất lớn đối với tiến độ tổng thể của toàn dự án. Tuy nhiên, hiện nay doanh nghiệp đầu tư dự án và nhà thầu thi công tuyến đường đang gặp những khó khăn nhất định trong việc triển khai thi công một số hạng mục quan trọng khác nằm trong dự án.

Ông Đào Hải Linh, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư PPP đường ven biển tỉnh Thái Bình cho biết: Hiện nay, mặt bằng thi công tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình còn chật hẹp. Do đó, doanh nghiệp đầu tư dự án mong UBND tỉnh Thái Bình tiếp tục quan tâm chỉ đạo các đơn vị, địa phương liên quan sớm bàn giao mặt bằng công trường phục vụ thi công để doanh nghiệp đầu tư dự án triển khai thi công. Khi đã có mặt bằng, doanh nghiệp cam kết sẽ phát huy hết năng lực và kinh nghiệm, khắc phục mọi khó khăn, tập trung nhân lực, vật tư, thiết bị, áp dụng các kỹ thuật tiên tiến, thực hiện nghiêm túc các quy trình, bảo đảm các yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật của đồ án thiết kế.

TUẤN HÙNG

Vừa phòng, chống dịch vừa ổn định sản xuất



100% cán bộ, người lao động Công ty Tân Đề duy trì đeo khẩu trang khi đến nhà máy làm việc hơn 1 năm qua.

Sau hơn 1 năm ứng phó với dịch Covid-19, cộng đồng doanh nghiệp (DN) trong tỉnh không còn quá lo lắng trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh hiện nay. Việc các DN và người lao động (NLĐ) luôn có ý thức chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch đã tạo môi trường ổn định để phát triển sản xuất, kinh doanh.

Ngày 17/2/2021 (mùng 6 tháng Giêng), Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao chi nhánh Thái Bình (Công ty Tân Đề) đón công nhân trở lại làm việc nhưng đến ngày 20/2 anh Trần Quốc Dương (công nhân tổ cơ điện, xưởng 1, nhà máy Tân Đề 6, huyện Vũ Thư) mới bắt đầu đến Công ty làm việc vì phải thực hiện việc tự cách ly. Anh Dương cho biết: Khi có thông tin người thân đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản bị nhiễm Covid-19, tôi và mọi người trong gia đình đã chủ động đến cơ sở y tế, chính quyền địa phương khai báo y tế và xin tự cách ly tại nhà từ ngày 6/2/2021 và thực hiện xét nghiệm theo quy định. Trong quá trình tự cách ly, gia đình tôi được chính quyền địa phương, nhân dân trong xóm và lãnh đạo Công ty thường xuyên quan tâm, động viên, giúp đỡ ổn định tâm lý và duy trì sinh hoạt bình thường. Rất may, tôi và mọi người trong gia đình không bị nhiễm Covid-19 nên kết thúc

Cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh đã rất "thấm" những khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 gây ra trong năm qua. Những ngày đầu năm 2021, khi đi động viên doanh nghiệp thi đua sản xuất, kinh doanh, chúng tôi luôn tuyên truyền, nhắc nhở các doanh nghiệp, doanh nhân và người lao động đặt nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 lên hàng đầu. Bởi chỉ có giữ môi trường an toàn, không có dịch bệnh doanh nghiệp mới yên tâm sản xuất, kinh doanh và phát triển thị trường hiệu quả.

(Ông Đỗ Văn Vẽ, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh)

thời gian tự cách ly tôi được trở lại Công ty làm việc.

Anh Dương là 1 trong 232 công nhân Công ty Tân Đề thực hiện tự cách ly tại nhà do Công ty hoặc chính quyền địa phương yêu cầu vì có nguy cơ nhiễm Covid-19 từ tiếp xúc với người bệnh. Việc NLĐ có ý thức trách nhiệm, tự giác khai báo y tế và chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch đã tạo ra "cơ chế miễn dịch" cho DN. Ông Nguyễn Sinh Quân, Phó ban Truyền thông, Công ty Tân Đề cho biết: Từ đầu năm 2020 đến nay, Công ty luôn duy trì công tác tuyên truyền, hướng dẫn NLĐ thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; thực hiện kiểm soát thân nhiệt NLĐ khi vào nhà máy mỗi ngày. Trước khi nghỉ tết Nguyên

đán Tân Sửu 2021, Công ty cho NLĐ đăng ký lịch trình đi chuyển. Trong thời gian nghỉ, Công ty có tổng đài tin nhắn nội bộ 8069 để NLĐ cập nhật lịch trình đi chuyển phát sinh so với thông tin đã đăng ký. Từ những thông tin nắm bắt được, Công ty phân tích, sàng lọc những trường hợp có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19, kịp thời nhắc tin khuyến cáo NLĐ thực hiện các biện pháp phòng, chống lây nhiễm Covid-19 cho bản thân và cộng đồng.

Còn ông Vũ Ngọc Cầu, Trưởng phòng An toàn vệ sinh lao động, Công ty Tân Đề cho biết: Trước khi đón NLĐ trở lại làm việc, Công ty đã tổ chức tiêu độc, khử trùng văn phòng, xưởng sản xuất, kho, bãi, bếp ăn

ca. Ngoài ra, Công ty cũng thực hiện khử khuẩn phương tiện ra vào nhà máy, nguyên phụ liệu sản xuất, hàng hóa thành phẩm bằng Cloramin B, cồn hoặc tia cực tím theo yêu cầu từng chất liệu nhằm ngăn chặn nguồn lây nhiễm, phát sinh dịch bệnh trong Công ty.

Không riêng Công ty Tân Đề, hầu hết các DN trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đều chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Ông Nguyễn Đoàn Chung, Trưởng phòng Quản lý doanh nghiệp và người lao động (Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh) cho biết: Hiện nay có hơn 200 DN đang hoạt động trong 6 khu công nghiệp với gần 72.000 lao động. Để chủ động phòng, chống dịch Covid-19, từ trước tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Ban đã có nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các DN và NLĐ thực hiện các biện pháp theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Sau kỳ nghỉ tết, lãnh đạo Ban chủ động kiểm tra có báo trước và kiểm tra đột xuất các DN trong việc phòng, chống dịch. Qua kiểm tra, cơ bản các DN thực hiện tốt; tuy nhiên vẫn còn một số DN chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong công tác phòng, chống dịch; một số NLĐ không đeo khẩu trang, không thực hiện giãn cách theo quy định; việc kiểm tra thân nhiệt còn mang tính hình thức, không thực chất...

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 và sự chú quan của một bộ phận DN, NLĐ, ngày 19/2, Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh đã có công văn chỉ đạo, chấn chỉnh công tác phòng, chống dịch đối với các DN. Theo đó, Ban yêu cầu các DN thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn của cơ quan chức năng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động NLĐ tự giác khai báo y tế, cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại thông minh, thực hiện khuyến cáo 5K của Bộ Y tế; rà soát, lập danh sách trường hợp có nguy cơ cao, lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc Covid-19; quản lý, giám sát chặt NLĐ nước ngoài; tổ chức ký cam kết thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch...

KHÁC ĐUÀN

VŨ THƯ

Máy cấy xuống đồng - ruộng hoang giảm mạnh

Ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất, đưa máy cấy xuống đồng đã giúp nông dân giảm đáng kể công lao động, chi phí đầu tư và tăng hiệu quả sản xuất. Đặc biệt, ở Vũ Thư, máy cấy xuống đồng còn tạo động lực lớn để nông dân tích tụ ruộng đất sản xuất hiệu quả, từ đó góp phần giảm rõ rệt diện tích ruộng bỏ hoang.

Cảnh đồng Ao Cá, thôn Bình Chính, xã Việt Thuận bị bỏ hoang nhiều vụ qua. Nhưng nhờ có dịch vụ máy cấy của nông dân trong thôn, vụ xuân năm nay gia đình bà Bùi Thị Na mạnh dạn cải tạo 4,7 mẫu ruộng hoang đưa vào sản xuất lúa xuân. Bà Na chia sẻ: Nhờ có máy cấy, vụ xuân năm nay gia đình tôi gieo cấy 4,7 mẫu, toàn bộ là ruộng bỏ hoang nhiều năm nay. Tôi nhận thấy so với gieo sạ thì cấy bằng máy hiệu quả hơn hẳn vì không phải phun thuốc trừ cỏ - đê độc hại môi trường, không phải căng nilon, hạn chế chuột phá hại.

Nhờ đầu tư máy cấy, từ năm 2019 đến nay gia đình ông Bùi Đình Trắc, thôn Việt Hùng, xã Việt Thuận sản xuất được 15 - 20ha lúa mỗi vụ, thu lãi từ 200 - 300 triệu đồng/vụ. Hầu hết trong số này là ruộng do nông dân bỏ hoang trước kia. Ông Trắc cho biết: Trước kia, do có khó khăn về lao động, chi phí thuê khoán cấy thủ công cao dẫn đến chi phí đầu tư sản xuất cao, hiệu quả sản xuất thấp nên bà con bỏ ruộng hoang rất

nhiều. Gia đình tôi mạnh dạn đầu tư mua máy cấy trị giá trên 70 triệu đồng, trong đó tính hỗ trợ 35 triệu đồng đưa vào sản xuất lúa đông, chi phí đầu tư và tăng hiệu quả sản xuất. Đặc biệt, ở Vũ Thư, máy cấy xuống đồng còn tạo động lực lớn để nông dân tích tụ ruộng đất sản xuất hiệu quả, từ đó góp phần giảm rõ rệt diện tích ruộng bỏ hoang.

Vũ Hội là xã ven thị, lại là xã nghề, lao động nông nghiệp thiếu, khó khăn, nông dân bỏ hoang 17 - 20ha ruộng mỗi năm. Nhưng đó là câu chuyện cũ, giờ đây, với dịch vụ máy cấy mạ khay của HTXNN xã, Vũ Hội đã giảm được 70% diện tích ruộng hoang này. Ông Vũ Đình Phùng, Giám đốc HTXNN xã Vũ Hội cho biết: Đến nay xã có 5 máy cấy phục vụ sản xuất. Tính cả chi phí sản xuất mạ và công cấy, mỗi sào lúa cấy bằng máy từ 230.000 - 250.000 đồng, trong khi đó nếu bà con thuê lao động cấy thủ công mất từ 300.000 - 320.000 đồng/sào. Máy cấy nhỏ đạt công suất 4 - 5 mẫu ruộng/ngày, máy cấy lớn đạt 9 - 10 mẫu ruộng/ngày, gấp khoảng 30 - 60 lần so với lao động thủ công, nhờ đó tiết kiệm lao động và chi phí đầu tư, hiệu quả sản xuất tăng lên. Đây chính là động lực để nông dân địa phương duy trì sản xuất, không bỏ hoang đồng ruộng. Thậm chí, nhiều hộ dân mạnh dạn tích tụ ruộng đất vốn bị bỏ hoang trước kia để cải tạo, đưa vào sản xuất quy mô lớn. Địa phương tiếp tục khuyến khích bà con đầu tư máy cấy, phần đầu xóa triệt để diện tích ruộng bỏ hoang.

Đồng chí Trần Đức Toàn, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Vũ Thư cho biết: Chủ trương sản xuất vụ xuân năm 2021 của huyện xác định rõ các địa phương tập trung khắc phục triệt để diện tích đất hoang hóa thông qua việc khuyến khích các tập thể, cá nhân tích tụ ruộng đất, áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất. Trong sản xuất nông nghiệp ở Vũ Thư, tỷ lệ cơ giới hóa khâu làm đất, thu hoạch lúa đã đạt 99%, tuy nhiên cơ giới hóa khâu gieo cấy còn hạn chế. Đến nay, toàn huyện có trên 30 máy cấy các loại. Việc áp dụng máy cấy trong sản xuất mang lại hiệu quả rõ rệt như giảm công lao động, giảm chi phí sản xuất, đẩy nhanh tiến độ sản xuất bảo đảm khung thời vụ tốt nhất, kỹ thuật cấy lúa bảo đảm, hạn chế sâu bệnh, qua đó góp phần tăng hiệu quả sản xuất lúa. Chính những ưu thế trên của máy cấy đã tạo động lực để nông dân toàn huyện mạnh dạn cải tạo, khôi phục sản xuất mỗi vụ từ 20 - 50ha ruộng hoang. Hiện nay, nhu cầu của nông dân mua máy cấy cao, tuy nhiên số lượng máy cấy được hỗ trợ hàng năm còn hạn chế. Huyện rất mong tiếp tục quan tâm hỗ trợ kinh phí để nhiều gia đình, tập thể có điều kiện đầu tư máy cấy, từng bước cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp, giúp nông dân nâng cao hiệu quả sản xuất, gắn bó với đồng ruộng.

QUYNH LƯU



Nhờ có máy cấy, cảnh đồng Ao Cá, thôn Bình Chính, xã Việt Thuận (Vũ Thư) vốn bị bỏ hoang đã được cải tạo và đưa vào sản xuất ở vụ xuân này.